

ที่ กค ๐๔๑๖.๒/๘ ๒๕๖๑



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ/สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ้างอิง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย โดยให้เบิกจ่ายในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาขนานแรกตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติและตามข้อบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด ส่วนค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เบิกได้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้อันเนื่องจากข้อจำกัดที่เป็นเหตุผลทางการแพทย์ โดยให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบรับรองการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อประกอบการเบิกจ่ายตามเหตุผลที่กระทรวงการคลังประกาศ และการใช้ยานอกบัญชียาหลักชาตินั้น ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ อย. กำหนด ทั้งนี้ ยกเว้นการเบิกจ่ายที่กระทรวงการคลังและ/หรือกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาในการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยาบางรายการที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาลักษณะของคนไทย แต่เป็นยากำพร้าซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาและเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในบัญชียาหลักแห่งชาติตามหนังสือที่อ้างถึง โดยยกเลิกความในข้อ ๒.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ค่ายาที่เบิกได้คือยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่เป็นปัจจุบัน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษายาบาล  
กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษายาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗



App Store



Google Play



กรมบัญชีกลาง ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีสิทธิ โดยการสแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “CGD iHealthCare”